
ท่านถนอม อินทรกําเนิด พบประชาคมพระนคร 

ร่วมสนทนาเพ่ือสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 2 

 

 
 

ทา่นถนอม อินทรกาํเนิด ไดใ้ห้เกยีรติมาพบประชาคมชาวราชภฏัพระนครเพื่อรว่มแลกเปล่ียนสนทนา

สร้างสรรค์มหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 2  ณ ห้องประชมุช ั้น 3 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมือ่วนัองัคารท่ี 4 

กรกฎาคม พ.ศ. 2566  โดยทา่นถนอม อินทรกาํเนิด ไดแ้จง้ในท่ีประชมุวา่ สาเหตุท่ีมาประชมุในคร้ังน้ีเพื่อ

รว่มกนัหาแนวทางในการสร้างสรรค์พฒันามหาวทิยาลยั เพื่อดาํเนินการตอ่เน่ืองจากการประชมุคร้ังท่ีแลว้โดย

ในคร้ังน้ีไดเ้ชิญตวัแทนประชาคมจากภาคส่วนตา่งๆ มารว่มกนัดาํเนินการใน 3 ประเด็น ไดแ้ก ่

1. จดักลุม่ปัญหาจากคร้ังท่ีแลว้ 

2. จดัผูรั้บผิดชอบในแตล่ะกลุม่ 

3. ผูรั้บผิดชอบในแตล่ะกลุม่ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา 



 การวางแนวทางในการแกปั้ญหานั้นตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลา 3 ปี ตามวาระการดาํรงตาํแหนง่ของ

นายกสภามหาวทิยาลยั โดยให้ลาํดบัความสําคญัของปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาจากระดบัสูงสุดสูร่ะดับตํ่าสุด  

 

 
 

 

  ทา่นถนอม อินทรกาํเนิด ประธานในท่ีประชมุไดใ้ห้ผูเ้ขา้รว่มประชมุอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาแนวทางใน

การแกปั้ญหามหาวทิยาลยัตามหลักการท่ีกลา่วมาขา้งตน้ โดยท่ีประชมุไดเ้สนอแนวทางให้นําหัวข้อประเด็น

ปัญหาหรือขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เขา้รว่มสนทนาเมื่อการประชมุคร้ังท่ีแล้วจาํนวน 18 ขอ้ มาจดักลุม่สรุปไดเ้ป็น  

4 กลุม่ ดงัน้ี 

 1. กลุม่ดา้นการหารายไดล้ดรายจา่ย 

 2. กลุม่ดา้นการสร้างความมัน่คงและความกา้วหน้าในวชิาชีพ 

3. กลุม่การสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร 

4. กลุม่การจดัการสภาพแวดล้อมในมหาวทิยาลัย 

 

 



 ทา่นถนอม อินทรกาํเนิด ไดใ้ห้แนวทางในการจดับุคคลท่ีมคีวามเหมาะสมในการทาํหน้าท่ีตามกลุม่

ตา่งๆดว้ยการให้ทุกภาคสว่นมีสว่นร่วมโดยให้มแีกนหลักจากผูเ้ขา้ประช ุมในวนัน้ี จากนั้นให้แกนหลกัจากแต ่

ละกลุม่ไปหาสมาชิกเพิ่มเติมโดยรวมในแตล่ะกลุม่ไมค่วรเกนิ 15 คน และขอให้ผูเ้ขา้รว่มประชมุรว่มกนัแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผูเ้ขา้ประชมุไดเ้สนอแนะวา่ควรทาํความเขา้ใจกบับุคลากรในแตล่ะคณะเพื่อจะได้ทราบและทาํความ

เขา้ใจกบัแนวทางของกลุม่ นอกจากน้ีไดม้กีารเสนอให้ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาคมพระนครได้

สะทอ้นปัญหาตามแตก่ลุม่ และเห็นดว้ยกบัทา่นประธานท่ีให้มกีารใชแ้กนหลกัจากท่ีประชมุประจํากลุม่ตา่งๆ

แลว้หาสมาชิกผูส้นใจรว่มทาํงานเพื่อมหาวทิยาลัยมาประจาํกลุม่ตา่งๆ รวมทั้งไดม้กีารเสนอให้กรรมการสภา

คณาจารย์และขา้ราชการท่ีมีความสนใจเขา้มามสี่วนร่วมประจาํกลุม่ตา่งๆดว้ย เน่ืองสภาคณาจารย์และขา้ราชการ

ไดม้กีารแบง่กลุม่ทํางานเพื่อมหาวทิยาลยัในดา้นตา่งๆอยูแ่ลว้เชน่กนั การทาํงานรว่มกนักจ็ะเป็นประโยชน์ตอ่

มหาวทิยาลยั  และทา่นถนอม อินทรกาํเนิด ไดม้อบหมายให้ท่ีประช ุมดาํเนินการตามท่ีได้ประช ุมกนัมอบหมาย

ให้รศ.ดร.ธนาวฒุ ิ ขนุทอง ประสานสง่รายชื่อคณะทาํงานของแตล่ะกลุม่ให้ทา่นถนอม อินทรกาํเนิด ทราบตอ่ไป 

และมอบหมายให้เลขานุการบนัทึกรายงานการประชมุแจง้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัได้ทราบ 

 ทา่นดร.ถนอม อินทรกาํเนิดไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยกลา่ววา่ส่ิง ท่ีทาํนั้นทาํด้วยความตั้งใจดีตอ่

มหาวทิยาลยัและขอให้ผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกคนร่วมด้วยชว่ยกนัเพื่อมหาวิทยาลยัของพวกเรา และไดก้ลา่วปิดการ

ประชมุ  

 

ขอขอบพระคุณท่านดร. ถนอม อินทรกําเนิด 

เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติในการร่วมสนทนาในคร้ังนี ้


